



ประกาศ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง  
เป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ กรุงเทพมหานคร หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ได้มีประกาศ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์  
ในการทำงานและหรือผลงานทางวิชาการและมีสิทธิเข้ารับการตรวจสอบคุณภาพในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง  
เป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ กรุงเทพมหานคร หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ  
ตามรายงานของแพทย์ว่าเป็นผู้มีผลการตรวจสอบคุณภาพอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์  
กรุงเทพมหานคร หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร ได้ และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  
ดังต่อไปนี้

เลขที่ใบสมัคร	ชื่อ - สกุล
๖๖๐๕	นายไพรัตน์ แก้วสาร
๖๖๐๘	นางอิสริย์ วิริยะเกียรติ
๖๖๑๐	นายเจนจรรย์ รักชูชื่น
๖๖๑๒	นายมนตรี ทักษ์เนียม
๖๖๑๗	นายอนันต์ ตาสีมูล
๖๖๒๗	พันตำรวจเอก ชำนาญ ชื่นยินดี

โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์	รายละเอียด
วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ กองพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.ก. อาคารศรีจุฬทรัพย์ ชั้น ๑๔ เลขที่ ๔๔ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	๑. ผู้เข้าสอบทุกคนรายงานตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ๒. สอบสัมภาษณ์เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น โดยเรียงลำดับตามเลขที่ใบสมัคร และใช้เวลาคนละไม่เกิน ๓๐ นาที

## ๒. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์

๒.๑ ผู้สอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด หากมารายงานตัวหลังจากที่เริ่มทำการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ เว้นแต่มีเหตุอันควรที่คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาแล้วเห็นควรอนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์ได้

๒.๒ จะใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติตามคำสั่ง หรือคำแนะนำของคณะกรรมการคัดเลือกหรือเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

๒.๓ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม

๒.๔ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบในครั้งนี้อย่างละเอียดและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจนมาแสดงในวันสอบด้วย

๒.๕ เจ้าหน้าที่จะเรียกผู้มาสอบเข้าห้องรายงานตัวก่อนเวลาเริ่มสอบ ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการคัดเลือกหรือเจ้าหน้าที่ และเข้าสอบสัมภาษณ์ตามลำดับที่ที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด

๒.๖ ขณะที่อยู่ในห้องรายงานตัวและห้องสอบสัมภาษณ์ ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ไม่พูดคุยหรือติดต่อกับบุคคลภายนอก ไม่ออกจากห้อง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ และให้นำสิ่งของเข้าไปได้เฉพาะบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ นาฬิกา กุญแจรถ กุญแจที่พก ริโมทรถยนต์ เงิน และกระเป๋าเงินใบเล็กสามารถนำเข้าไปได้ แต่ต้องปิดการทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าวให้เรียบร้อยและบรรจุในถุงพลาสติกใสซึ่งจัดเตรียมไว้ให้และวางไว้ในที่ที่กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกหรือเจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากสิ่งของไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น

๒.๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์นี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามกระทำการทุจริต คณะกรรมการคัดเลือกอาจพิจารณาสั่งงดการให้คะแนน

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ที่กองพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.ก. อาคารศรีจุฬทรัพย์ ชั้น ๑๔ เลขที่ ๔๔ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ก. <https://office2.bangkok.go.th/csc>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายกิตตินันท์ ชาวสุทธิ)

ประธานกรรมการ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร